
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
คร้ังท่ี  ๖/๒๕๔๘ 

วันศุกรท่ี  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๔๘  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ  หองประชมุเอ้ืองผึ้ง  ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

------------------------------------------------------------ 
 
รายชื่อผูเขาประชุม 
๑.   ศ.นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี  นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.อานนท  เที่ยงตรง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. ผศ.ดร.เรืองเดช  วงศหลา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔. ดร.ศุภวัตร   ภูวกุล  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๕. อาจารยประจกัษ  เข็มมุกด  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๖. ดร.จรูญ   คํานวนตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. นายจุมพล   ชุติมา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. นายธวัชวงศ  ณ  เชียงใหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. นางเพ็ญพรรณ  วังววิัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐. นายเรืองชัย   ทรัพยนิรันดร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑. อาจารยบพิตร  โกมลตรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๑๒. ผศ.ณัฐพัชร   ลงกานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๓. อาจารยพิชัย  กรรณกุลสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๑๔. รศ.สนิท   สัตโยภาส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
๑๕. อาจารย ดร.สุธีร  นนทภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๖. อาจารยสารุง  ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๗  มิถุนายน ๒๕๔๘ 



๒ 

๑๗. อาจารยวีรพล  เชาวนลักษณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘. ผศ.สมบัติ   สิงฆราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙. ผศ.เสาวณ ี   ใจรักษ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
 
รายชื่อผูไมมาประชุม 
๑. ดร.ทองใบ   ทองเปาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ ติดภารกจิ 
๒. นายทินกร   นําบุญจิตต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ ติดภารกจิ 
๓. รอยตํารวจเอก ดร.นิติภูม ิ นวรัตน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ ติดภารกจิ 
๔. รศ.ดร.บุญวัฒน  อัตชู  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ ติดภารกจิ 
๕. นางอรวรรณ   ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ ติดภารกจิ 
 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.จรินทร  ชาติพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๒. ผศ.ดร.ประภสัสร กระแสชัย รองอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 
๓. รศ.ณัฐวุฒ ิ  ณ  ปน  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
๔. อาจารยประคอง ฤกษวันเพ็ญ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๕. ผศ.เพิ่มศักดิ ์ สุริยะจันทร  คณบดีคณะครศุาสตร 
๖. ผศ.ไพศาล  สิทธิเลิศ  คณบดีคณะวทิยาการจัดการ 
๗. ผศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงศ  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๘. อาจารยพวงทอง พรอมไท ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
๙. ผศ.รําไพ  แสงเรือง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐. อาจารยสุปราณ ี วัฒนสิน  หัวหนางานประชาสัมพันธ 
 
ผูปฏบิัติหนาท่ีในการประชุม 
๑. นางกนกวรรณ พวงลังกา หัวหนางานเลขานุการ 
๒. นางสาวณัฐนนัท สุริยา  งานเลขานุการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
   นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชมุดังน้ี 
 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ 



๓ 

วาระท่ี ๑  เร่ืองที่ประธานแจงท่ีประชุมเพื่อทราบ 
๑.๑  การติดตามความกาวหนาการปฏิบัตริาชการ 

ในการบริหารราชการแผนดนิ  หัวหนาสวนราชการจัดทาํคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ใหเปนสัญญากับรัฐบาล  และรัฐบาลจะมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมไดมกีารจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับ ก.พ.ร. เมื่อวนัที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัย 
ไดกําหนดยุทธศาสตร  ภารกจิในการปฏิบตัิราชการ  ซ่ึงขอมูลอาจยงัไมสมบูรณเพราะเปนครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย
ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับรฐับาล  ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร. และบรษิัททริสจะติดตามความกาวหนาการ
ปฏิบัติราชการ  ในวันศุกรที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๐๐ น.  ในการนีจ้ะมีหวัขอที่จะประเมิน
เกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ดังนัน้หากกรรมการที่มาประเมินตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการ   ขอความอนุเคราะหกรรมการทุกทานใหขอมูลดวย 

 

๑.๒  นักศึกษาใหม  
   ปนี้มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาใหมประมาณ ๘,๐๐๐ คน  ภาคปกติประมาณ  ๔,๐๐๐ คน        
ภาคพิเศษประมาณ ๔,๐๐๐ คน   มีการปฐมนิเทศเมื่อวนัที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๘   ณ  สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม  ๗๐๐ ป   โดยแบงเปน ๒ ชวง  ชวงเชาเปนนักศึกษาภาคปกติ   ชวงบายเปนนักศึกษาภาคพิเศษ 
   การรับนองใหมมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหรับถึงวันที่   ๑๖   มิถุนายน  ๒๕๔๘   ซ่ึงเปน      
วันไหวครู   ซ่ึงการรับนองใหมดําเนนิมาดวยดี   ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ไดประกาศ
งดรับนองใหม  มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนนิการประกาศใหนักศกึษาไดทราบ   ซ่ึงนักศึกษาปฏิบัติตามดวยด ี
   ในวนัไหวครูมีส่ือมวลชนเขามาถายทําเกีย่วกับการตอนรับนองใหม   และไดถายทอดออก
ทางโทรทัศนซ่ึงภาพที่ออกมาเปนการรับนองใหมที่เปนแบบอยางทีด่ี   จึงรายงานใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทกุทานทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  ๕/๒๕๔๘  วันท่ี   ๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๘ 
   งานเลขานุการจัดทํารายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  คร้ังที่    
๕/๒๕๔๘  วนัที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘  และไดนําเสนอใหกรรมการสภามหาวิทยาลยัรับรองรายงาน         
การประชุม   โดยใหกรรมการจัดสงแบบฟอรมตอบรับเพื่อรับรองรายงานการประชุมมายังงานเลขานุการ
ภายในวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๔๘  กรรมการตอบรับกลับมา ๓ คน  ไมมีการแกไขจํานวน ๑ คน  และให
แกไขจํานวน ๒ คน   งานเลขานุการไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว   รายละเอียดตามเอกสารรายงาน       
การประชุม  ทีป่ระชุมรวมกนัพิจารณา  
   มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ 



๔ 

วาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
๓.๑  สถานภาพเงินคงคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  มหาวิทยาลัย 
ขอรายงานสถานภาพเงนิคงคลังของมหาวิทยาลัยใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  บัดนี้มหาวิทยาลัยไดดาํเนินการ
เรียบรอยแลว   จึงขอรายงานสถานภาพเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ณ  วนัที่  ๓๑  พฤษภาคม  
๒๕๔๘  ดังนี ้

สถานภาพเงินคงคลงัมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เงินคงคลัง ณ   ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๘     ๓๓๓,๗๗๙,๓๐๐ 
รายไดที่คาดวาจะไดรับคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๘ ๑๒๔,๓๙๔,๘๐๐ 
เงินกองทุนทีด่าํรงอยูจากการอนุมัติใชเงินคงคลัง ป ๒๕๔๒-๒๕๔๗    ๕๒,๑๖๒,๐๐๐ 
  รวมเปนเงิน       ๕๑๐,๓๓๖,๑๐๐ 
 
รายจายที่รอการเบิกจาย 

๑. โครงการที่ไดรับอนุมัติจากเงินคงคลัง *   ๑๓๔,๘๗๙,๘๐๐ 
๒. รายจายจากงบประมาณป พ.ศ.๒๕๔๘        ๙๓,๘๕๙,๖๐๐ 
รวมเปนเงิน       ๒๒๘,๗๓๙,๔๐๐ 

 
หมายเหตุ : * รายจายที่รอการเบิกจายโครงการที่ไดรับอนุมัติจากเงนิคงคลัง   รวมเงินคงเหลือ 
         การจัดซือ้พันธบัตรรัฐบาล  ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
   รายละเอียดตามเอกสารการประชุม    ที่ประชุมมีขอเสนอ  ดังนี ้

๑. การขออนุมัติเงินคงคลังตองมีเหตุเรงดวนที่ไมสามารถจัดใหอยูในงบประมาณรายป 
๒. ควรกําหนดระยะเวลาในการใชงบคงคลัง 

  มติท่ีประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 

 
๓.๒  แผนงานดานบัณฑติวทิยาลัยและการวิจัย 

  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเสนอขอใหมหาวิทยาลัยนําเสนอแผนงานดานบัณฑิตวิทยาลัยและการวิจยั   ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย   ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังดําเนนิการ   หากดําเนินการเรยีบรอยแลวจะไดนาํเสนอที่
ประชุมในครั้งตอไป 
   มติท่ีประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ 



๕ 

๓.๓  การระดมความคิดกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
  สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘  เมื่อวนัที่            
๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยไดระดมความคิดจํานวน ๒ เร่ือง  ดังนี ้

๑. แถลงนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมแกผูส่ือขาวทุกแขนง 
๒. แนวทางการพฒันาพื้นทีว่ิทยาเขตแมสาและวิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอใหอธิการบดรีายงานความกาวหนาวามหาวิทยาลยัได
ดําเนินการไปแลวอยางไรบาง 

อธิการบดีรายงานความกาวหนาดังนี ้
๑. จากขอ ๑  มหาวิทยาลัยมีงานประชาสัมพนัธและมีรองผูอํานวยการดูแลงาน

ประชาสัมพันธ   ซ่ึงไดดําเนนิการเรื่องนี้อยูแลว 
๒. จากขอ ๒  มหาวิทยาลัยไดนาํเขาหารือกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ที่ประชุมมีมติให

คณะวิทยาการจัดการอยูทีว่ิทยาเขตแมสาเหมือนเดิม   เนื่องจากคณะครุศาสตรมีขอจํากัดในเรื่องของโรงเรียน
สาธิตและอาคารการศึกษาพิเศษ   หากยายไปตองดําเนินการสรางใหมซ่ึงจําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมาก   
ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังทําแผนแมบททีว่ทิยาเขตแมสา และหาแนวทางในการสรางหอพักนกัศึกษา 

 มติท่ีประชุม ๑.  ที่ประชุมรับทราบและมขีอเสนอใหเลขานุการรายงานการดําเนนิการ 
ของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวทิยาลัยมอบหมายลงในรายงานการประชุม 

๒. อธิการบดีรับไปดําเนินการสรุปขอดีขอเสียในการยายมหาวิทยาลัยจาก
วิทยาเขตเวยีงบัวไปวทิยาเขตสะลวง-ขี้เหล็กนําเสนอสภามหาวิทยาลยั
ในครั้งตอไป 

๓. นําแผนแมบทเดิมกลับมาพิจารณาอีกครั้ง   หากสวนไหนถาเห็นวาด ี
       ใหทําตอไป  หากสวนไหนควรปรับปรุงใหนํามาประชาพิจารณ 

 

วาระท่ี  ๔  ระดมความคดิจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
   ไมมี 
 

วาระท่ี  ๕  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
๕.๑  สรุปรายงานการรับ-จาย  เงินนอกงบประมาณเดือนเมษายน  ๒๕๔๘ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอรายงานการรับ – จายเงนินอกงบประมาณประจําเดอืนเมษายน 
๒๕๔๘  โดยรายจายปงบประมาณ ๒๕๔๗ เปนเงินเหล่ือมป  รายละเอียดดังนี ้

 
 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ 



๖ 

๑.  เงินรายได 
ยอดคงเหลือยกมา ๘๕,๒๑๖,๔๕๖.๕๘ บาท 
รายรับ ๗,๙๓๗,๙๘๖.๐๐ บาท 
รวม ๙๓,๑๕๔,๔๔๒.๕๘ บาท 
รายจายปงบประมาณ ๒๕๔๘ ๑๓,๐๐๙,๗๖๕.๒๔ บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๗ ๘๗,๓๑๓.๐๐ บาท  
คงเหลือ ๘๐,๐๕๗,๓๖๔.๓๔ บาท 

* รวมเงินคงคลัง   
  ๒,๕๘๐,๑๒๓.๙๐  บาท 
 

 
๒.  เงินโครงการขยายโอกาส 

ยอดคงเหลือยกมา ๓๑,๓๑๗,๗๕๐.๑๙ บาท 
รายรับ ๑,๙๒๐.๐๐ บาท 
รวม ๓๑,๓๑๙,๖๗๐.๑๙ บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๘ - บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๗ ๑๒,๕๐๐.๐๐  บาท 
คงเหลือ ๓๑,๓๐๗,๑๗๐.๑๙ บาท 

       

๓.  เงินโครงการบัณฑิตศึกษา 
ยอดคงเหลือยกมา ๑๒,๖๗๘,๙๐๘.๑๕ บาท 
รายรับ ๒๔๑,๗๐๐.๐๐ บาท 
รวม ๑๒,๙๒๐,๖๐๘.๑๕ บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๘ ๔๒,๕๒๔.๓๕ บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๗ - บาท 
คงเหลือ ๑๒,๘๗๘,๐๘๓.๘๐ บาท 

 

๔. เงินเพื่อจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 

ยอดคงเหลือยกมา ๑๙๑,๘๖๓,๓๘๐.๖๒ บาท 
รายรับ ๑๒,๙๒๔,๖๒๐.๐๐ บาท 
รวม ๒๐๔,๗๘๘,๐๐๐.๖๒ บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๘ - บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๗ - บาท 
คงเหลือ ๒๐๔,๗๘๘,๐๐๐.๖๒ บาท 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ 



๗ 

๕.  เงินโครงการพัฒนาครูประจําการ 
ยอดคงเหลือยกมา ๕๒๔,๑๘๕.๐๐ บาท 
รายรับ ๒,๔๐๐.๐๐ บาท 
รวม ๕๒๖,๕๘๕.๐๐ บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๗ - บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๖ - บาท 
คงเหลือ ๕๒๖,๕๘๕.๐๐ บาท 

 

๖.  เงินโครงการกลุมสนใจ (บัญชี) 
ยอดคงเหลือยกมา ๒,๔๒๔,๑๘๓.๒๓ บาท 
รายรับ ๕๐๐.๐๐ บาท 
รวม ๒,๔๒๔,๖๘๓.๒๓ บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๗ - บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๖ - บาท 
คงเหลือ ๒,๔๒๔,๖๘๓.๒๓ บาท 

 

๗.   เงินโครงการ อบต. 
ยอดคงเหลือยกมา ๑,๕๕๙,๘๑๔.๙๘ บาท 
รายรับ -  บาท 
รวม ๑,๕๕๙,๘๑๔.๙๘ บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๗ - บาท 
รายจายปงบประมาณ  ๒๕๔๘ -  บาท 
คงเหลือ ๑,๕๕๙,๘๑๔.๙๘ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ 



๘ 

สรุปรายรับ-จายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
 ยอดยกมา  ๓๒๕,๕๘๔,๖๗๘.๕๐ บาท 
 รายรับประจําเดือน ๒๑,๑๐๙,๑๒๖.๐๐ บาท 
  รวม  ๓๔๖,๖๙๓,๘๐๔.๕๐ บาท 
 รายจายประจาํเดือน 
  ปงบประมาณ ๒๕๔๘ ๑๓,๐๕๒,๒๘๙.๕๙ บาท 
  ปงบประมาณ ๒๕๔๗ ๙๙,๘๑๓.๐๐ บาท 
  รวม  ๑๓,๑๕๒,๑๐๒.๕๙ บาท 
 ยอดคงเหลือ   ๓๓๓,๕๔๑,๗๐๒.๐๐ บาท 
 
  มติท่ีประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี  ๖  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

๖.๑  ขอโอนขาราชการ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทน อ.ก.ค. สํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏอนุมัติการรับโอนขาราชการสังกัดมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร คือ ผศ.วิไลพร   ลักษมีวาณิชย   
คุณวุฒิ Ph.D.(Rubber and Polymer Technology มาสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวทิยาลัย    
ราชภัฏเชียงใหม   โดยใชอัตราเลขที่ ๑๙๙๔  รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๖.๑  ที่ประชุมรวมกันพิจารณา 
  มติท่ีประชุม     ๑.  ที่ประชุมมมีติอนุมัติ 
    ๒.  มอบงานการเจาหนาทีด่ําเนินการ 
 

๖.๒  รับโอนขาราชการ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทน อ.ก.ค. สํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏอนุมัติการรับโอนขาราชการจํานวน ๙ อัตรา   ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได
พิจารณาจดัสรรอัตราเกษียณที่ผานการคัดเลือกเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖  ใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมจํานวน  ๑๐  อัตรา   ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดพิจารณารับโอนขาราชจํานวน ๙ ราย   
สําหรับ ๑ รายที่ยังไมไดรับโอนเนื่องจากอยูในระหวางรออนุมัติผลงานทางวิชาการ   ตําแหนงศกึษานิเทศก  
ระดับ ๘  ทั้งนีข้าราชการทั้ง ๑๐ ราย ตนสังกัดไมขัดของยนิดีใหโอนดังนี้ 
 
 
 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ 



๙ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงปจจบุัน สังกัด ตําแหนงเลขท่ี
ท่ีรับโอน 

๑ นางกนกพร  รัตนศิลปชัย ศึกษานิเทศก ๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต ๒ 

๔๙๗๙ 

๒ ดร. ชาตรี  มณโีกศล ศึกษานิเทศก ๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต ๕ 

๒๑๙๘ 

๓ นางสาวอุบล  พวงมาลา ศึกษานิเทศก ๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต ๕ 

๕๐๐๙ 

๔ นางสาวพวงพยอม  ชิดทอง ศึกษานิเทศก ๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต ๒ 

๔๙๘๑ 

๕ นางพิมพทอง  พรหมมาแบน เจาหนาทีว่ิเคราะห
นโยบายและแผน ๗ว 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต ๑ 

๕๐๑๖ 

๖ ดร. ชวิศ  จิตรวิจารณ นักวิชาการศึกษา ๘ว สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๖๘๐๗ 

๗ นายจกัรกฤช  วิชา นักวิชาการศึกษา ๘ว สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๖๐๙๔ 

๘ ดร. เกตุมณี  มากมี ศึกษานิเทศก ๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต ๑ 

๔๘๗๑ 

๙ นายวีระศักดิ์  ชมภูคํา ศึกษานิเทศก ๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต ๑ 

๔๙๗๒ 

  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๒  ทีป่ระชุมรวมกนัพิจารณา 
  มติท่ีประชุม     ๑.  อนุมัติใหรับโอนหมายเลข ๑-๕ 

๒. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ
เขาสูตําแหนงอาจารย ๓ ระดับ ๘ หมายเลข ๖-๗  และนาํผลการ
ประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเขาสูตําแหนงอาจารย ๓ 
ระดับ ๘  จึงจะสามารถรับโอนขาราชการดังกลาว 

๓. เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทาง
วิชาการเขาสูตาํแหนง   หมายเลข ๘-๙  และนําผลการประเมินเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เพื่อนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาดําเนินการตอไป 

๔. มอบงานการเจาหนาทีด่ําเนนิการ 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ 



๑๐ 

๖.๓  ขาราชการครูขอยายแลกเปลี่ยนอัตรา 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทน อ.กค.สํานักงานสภา-
สถาบันราชภัฏอนุมัติใหอาจารยวารดา  พุมผกา  ตําแหนงอาจารย ๑ ระดับ ๕  สังกัดคณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ยายแลกเปลี่ยนอัตรากับอาจารยปรีชา  โพธิ  ตําแหนงอาจารย ๒ 
ระดับ ๗  สังกดัมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๖.๓  ที่ประชุมรวมกนัพิจารณา 
  มติท่ีประชุม     ๑.  อนุมัติใหอาจารยวารดา  พุมผกา  แลกเปลี่ยนอัตรากบั 

      อาจารยปรีชา  โพธิ 
    ๒.  มอบงานการเจาหนาทีด่ําเนินการ 
 

๖.๔  การขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  คัดเลือก  เลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรอืนใน
สถาบันอุดมศกึษาใหดํารงตาํแหนงอาจารย ๒ 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทน อ.กค.สํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ อนุมัติปรับปรุงกําหนดตําแหนงคดัเลือก  เล่ือน  และแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาจํานวน ๓ รายดังนี ้

๑. นายศุภชิต  เมธโภคิน ตําแหนงอาจารย  ๑  ระดับ  ๕ 
เปน  อาจารย  ๒  ระดับ  ๖ 

๒. นางสาวกาญจนา ขัติทะจักร ตําแหนงอาจารย  ๑  ระดับ  ๕ 
เปน  อาจารย  ๒  ระดับ  ๖ 

๓. นางสาววารดา พุมผกา  ตําแหนงอาจารย  ๑  ระดับ  ๕ 
เปน  อาจารย  ๒  ระดับ  ๖ 

   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๓  ที่ประชุมรวมกนัพิจารณา 
  มติท่ีประชุม     ๑.  อนุมัติปรับปรุงกําหนดตําแหนงคดัเลือกเล่ือนและแตงตั้งขาราชการ 

      พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๓ ราย  ต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๗ 
    ๒.  มอบงานการเจาหนาทีด่ําเนินการ 
 

๖.๕  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๔๘ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนาํเสนอ(ราง)ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวย

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๔๘  เพื่อดําเนินการตาม
หมวด ๔ แหง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  วาดวยการติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผลงานของ

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ 



๑๑ 

มหาวิทยาลัยและของอธิการบดี  รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๖.๕  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเสนอ
แกไขดังนี ้

๑. ขอ ๗  วรรคสอง  แกไข “การไดมาซึ่งกรรมการตาม (๒)  และ (๓)  ....” เปน “การไดมา
ซ่ึงกรรมการตาม (๔) และ (๕)...” 

๒. ใหมีคําวา “ใหคํานึงถึงกระบวนการดําเนินงานที่เหมาะสม” แทรกอยูในขอบังคับ 
๓. เสนอใหกําหนดกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกนิ ๔ คน  

  มติท่ีประชุม     ที่ประชุมมีมติใหกรรมการยกรางขอบังคับพิจารณาตามขอเสนอ   
และนําเสนอสภามหาวิทยาลยัในครั้งตอไป 
 

และที่ประชุมมีขอเสนอใหกรณีที่สภามหาวิทยาลัยมอบใหกรรมการยกราง ฯ ปรับแกระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ ฯลฯ เมื่อกรรมการดังกลาวปรับแกเรียบรอยแลว ใหนํากลับมาใหสภามหาวิทยาลัยรับ
หลักการ และมอบใหมหาวทิยาลัยจัดทําประชาพิจารณในการแสดงความคิดเห็น โดยระยะเวลาในการแสดง
ความคิดเหน็ควรเพิ่มมากขึน้ 

 
๖.๖  (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วาดวยการมอบใหสวนราชการในมหาวิทยาลัย

เปนผูออกระเบียบและประกาศ พ.ศ.๒๕๔๘ 
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนาํเสนอ(ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  วาดวยการ

มอบใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยเปนผูออกระเบียบและประกาศ พ.ศ.๒๕๔๘  เพือ่ใหเปนไปตามมาตรา 
๑๘(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.๒๕๔๗  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๖  ที่ประชุม
รวมกันพจิารณาและมีขอเสนอดังนี ้

๑. การออกขอบังคับฉบับนี้ในทางปฏิบัติอาจมีความไมเปนเอกภาพในการบริหาร 
 

  มติท่ีประชุม     ที่ประชุมมีมติมอบอธิการบดีพิจารณา  
 

๖.๗  (ราง)คําสั่งสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เร่ืองแตงตัง้คณะกรรมการประจําคณะหรือ
วิทยาลัย 

   เลขานุการนําเสนอขออนุมัติขอแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย   เพื่อให
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๔๗  ดังนี ้

๑. (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม เรื่องแตงตัง้คณะกรรมการประจําคณะ 
ครุศาสตร 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ 



๑๒ 

๒. (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม เรื่องแตงตัง้คณะกรรมการประจําคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และการขอยกเวนใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยคณะกรรมการประจํา
คณะหรือวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔(๓) 

๓. (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม เรื่องแตงตัง้คณะกรรมการประจําคณะ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๔. (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม เรื่องแตงตัง้คณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการ 

๕. (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม เรื่องแตงตัง้คณะกรรมการประจําคณะ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  ๖.๗, ๖.๗-๑, ๖.๗-๒, ๖.๗-๓  และ  ๖.๗-๔  ที่ประชุม
รวมกันพจิารณา  
  มติท่ีประชุม     ๑.  อนุมัติ(ราง) คาํส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจํานวน ๕ ฉบบั 
    ๒.  มอบเลขานุการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
 

๖.๘  (ราง) คําสั่งสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เร่ืองแตงตัง้คณะกรรมการประจําสวนราชการ 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประจําสวนราชการ   
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวาดวยคณะกรรมการประจําสถาบัน   สํานัก  ศูนย  
สวนราชการ  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะพ.ศ.๒๕๔๗  ดังนี ้

๑. (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม เรื่องแตงตัง้คณะกรรมการประจําสถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

๒. (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม เรื่องแตงตัง้คณะกรรมการประจําสถาบัน 
วิจัยและพฒันา 

๓. (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม เรื่องแตงตัง้คณะกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรือ่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบยีนและขอยักเวนใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยคณะกรรมการประจํา
สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔(๔) 
   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๘, ๖.๘-๑, ๖.๘-๒  และ  ๖.๘-๓  ที่ประชุมรวมกัน
พิจารณาและมขีอเสนอใหแนบเอกสารที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณาดวย 
  มติท่ีประชุม     ๑.  อนุมัติ(ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจํานวน ๔ ฉบบั 
    ๒.  มอบเลขานุการนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ 



๑๓ 

๖.๙  การลงทุนโดยกองทุนเปดไทยพาณชิยพันธบตัรรัฐบาล 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุมัติการลงทุน กองทุนเปดไทยพาณชิยพันธบัตรรัฐบาล    
ซ่ึงเปนกองทนุที่ธนาคารไทยพาณิชยจดัตั้งขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อจําหนายพันธบัตรรัฐบาล  ที่มีอายุคงเหลือ     
๑ ป กอนครบกําหนด  โดยกระทรวงการคลังค้ําประกันเงินตนและดอกเบี้ย  อัตราผลตอบแทนคงที่ ๒ % ตอป 
จายทุก ๖ เดือนและไมเสียภาษี  ผลตอบแทนที่ไดรับสูงกวาดอกเบี้ยเงนิฝากแตมีสภาพคลองต่ํา  เนื่องจาก 
ไมสามารถถอนไปใชลงทุนดานอื่นไดตลอดชวงอายุโครงการ  ผูลงทุนจะไดรับหนงัสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนเก็บไวเปนหลักฐาน  เมื่อส้ินสุดโครงการจะไดรับเงินตนและอัตราผลตอบแทนคืน  ที่ประชมุรวมกัน 
พิจารณา 
  มติท่ีประชุม  ๑. ที่ประชุมมมีติใหมหาวิทยาลัยปรึกษาผูเชี่ยวชาญในเรือ่งการลงทุน   

              และหาแหลงทุนทีใ่หดอกเบี้ยมากกวานี้และเชือ่ถือได 
 

๖.๑๐  อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาอนุมัติและบริหารหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

  อธิการบดีนําเสนออํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาอนุมัติและบรหิาร
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๘  ซ่ึงจากหลักเกณฑที่กําหนดจะมอบหมายความรับผิดชอบอํานาจหนาที่เกี่ยวกับหลักสูตร 
ทั้งการพิจารณาอนุมัติและการบริหารหลักสูตร  ใหสภามหาวิทยาลัยมสีวนรับผิดชอบ  โดยทางคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (กกอ.)  จะเปนผูกํากับจากการรายงานของมหาวิทยาลัย  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๑๐ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหแนวคดิใหมหาวิทยาลัยแยกมาตรฐานหลักสูตร
ใหมและมาตรฐานหลักสูตรเดิมใหชัดเจนดงันี้ 

๑. การที่มหาวิทยาลัยแตละแหงไดเสนอหลักสูตรไป ๔๐ หรือ ๕๐ หลักสูตรเปนหลักสตูร 
เกณฑมาตรฐานเดิม  ซ่ึงไดรับการตีราคาเรียบรอย  สํานักงาน ก.พ.ตองการใหสํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทําเรื่องสงไปใหสํานักงาน ก.พ.พิจารณายอมรับ  ขณะนี้สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ยังไมไดดําเนนิการสงใหสํานักงาน ก.พ.ยอมรับ  จะมีเพยีงหลักสูตรครู ๕ ป ของ มศว.เพยีงหลักสูตรเดียว 
ที่สงไป  ดังนัน้ขอฝากใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนนิการสงให
สํานักงาน ก.พ.รับรองหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแตละแหงใชสอนตามเกณฑมาตรฐานของ คสส. เดิม  แลว
อํานาจในการออกปริญญาของสภามหาวิทยาลัยก็ถูกตอง 

๒. ในสวนของมาตรฐานหลักสตูรใหมไมตองเรง  เพราะมีกาํหนดอยางชาภายใน ๕ ป 
๓. การทําหลักสูตรใหมจะมีขัน้ตอนดังนี ้
 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ 



๑๔ 

๓.๑ กรรมการประจําคณะพจิารณาใหความเห็นชอบ 
๓.๒ กรรมการสภาวิชาการพิจารณา 
๓.๓ สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
๓.๔ สงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๓.๕ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงใหสํานักงาน ก.พ.กําหนดราคา 

  อธิการบดีรายงานการใชหลักสูตรในชวงรอยตอ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไมทราบวาจะตองทาํ
อยางไรบาง  ดงันั้นมหาวิทยาลัยจึงใชหลักสูตรเดิม   และจะเปนการใชช่ัวคราวเทานัน้  มหาวิทยาลยั 
จึงเริ่มพัฒนาหลักสูตรเปนเวลา ๑ ป   เกณฑมาตรฐานหลักสูตรซึ่งออกมาภายหลังทีม่หาวิทยาลัยพฒันา 
หลักสูตรไปแลว  อาจทําใหมีปญหาบางหลักสูตร  อธิการบดีไดปรึกษากับศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย 
กีระนันท  ซ่ึงศาสตราจารย ดร.เทียนฉายใหรายละเอยีดวาขึ้นอยูกับสภามหาวิทยาลยัของแตละมหาวิทยาลัย 
จะกําหนด  แตตองมีเงื่อนไขวาตองใหเขาเกณฑมาตรฐานใหม  แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดรับนักศกึษา 
เขามาใหมและใชหลักสูตรใหม  ดังนัน้อธิการบดีจะนําเรื่องนี้ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียนถามมหาวทิยาลัยในเรื่องการใชหลักสูตร  สําหรับ 
นักศึกษาป ๒๕๔๘ และป ๒๕๔๗ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยช้ีแจงวา นักศกึษาป ๒๕๔๘ ใชหลักสูตรใหม  สําหรับนักศึกษา 
ป ๒๕๔๗  ใชหลักสูตรเดิม  ยกเวนหลักสูตรครุศาสตรครู ๕ ป  ใชหลักสูตรใหม แตหมวดศึกษาทั่วไป 
ใชหลักสูตรเดมิ 
  อธิการบดีไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา  กรณีนกัศึกษาป ๒๕๔๘ จบการศึกษาแตหลักสูตรใหมยังไม 
อนุมัติ  มหาวทิยาลัยจะทําการเทียบโอนใหนักศกึษาจบหลักสูตรเดิม 
  มติท่ีประชุม  ๑. ที่ประชุมรับทราบอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยในการพจิารณาอนุมัติ 
                                                      และบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
                                                 ๒. มอบอธิการบดีปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศใหสํานักงานคณะ- 
                                                      กรรมการการอุดมศึกษาสงหลักสูตรใหสํานักงาน ก.พ.รับรอง 
            ๓. อธิการบดีนําเรื่องการใชหลักสูตรใหมปรึกษาสภาวิชาการ 
            ๔. มอบมหาวิทยาลัยพจิารณาตกลงการใชหลักสูตรใหม และนําเสนอ 
                                                        สภามหาวิทยาลัย 
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๑๕ 

  ๖.๑๑ ขออนุมัติงบประมาณรายจายจากเงนินอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  
                                    พ.ศ.๒๕๔๘ (คร้ังท่ี ๒)  และ งบประมาณรายจายจากเงินคงคลังเงินนอกงบประมาณ 
                                    ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
           อธิการบดีนําเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินนอกงบประมาณ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ (คร้ังที่ ๒) อนุมตัิงบประมาณรายจายจากเงนิคงคลังเงินนอกงบประมาณ  
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ซ่ึงการของบประมาณจะแบงเปน ๔ กลุม ดังนี้ 

๑. คาใชจายทีจ่ําเปนอยางยิ่งในการบริหาร เชน คาตอบแทน คาหนวยกิตถอนคืน 
๒. งบตั้งหนวยงานใหมตามโครงสรางใหม 
๓. การพัฒนาศักยภาพในการจดัการศึกษา เชน หองปฏิบัตกิาร หองคอมพิวเตอร 
๔. การลงทุนในดานอาคารสถานที่ 
เหตุผลความจาํเปนที่ตองของบประมาณเพิม่เติมครั้งนี้คือ 
๑. การเพิ่มจํานวนนักศึกษาภาคพิเศษ 
๒. มีหนวยงานตั้งใหมตามโครงสรางใหม 
๓. พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษา 
๔. การลงทุนในดานอาคารสถานที่ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๑๑ หมายเลข ๖.๑๑-๑  และเอกสารสรุปงบประมาณ 

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘  นําเสนอกรรมการสภามหาวทิยาลัยพิจารณาเปนงานและโครงการ 
สวนรายละเอยีดทางมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบและดําเนนิการใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยสูงสุด  ที่ประชุม 
รวมกันพจิารณาและมีขอสังเกตดังนี ้

๑. งบประมาณทีข่อตั้งในรายจายประจําปซํ้ากับงบประมาณรายจายจากเงินคงคลัง 
๒. ในการที่มหาวทิยาลัยไมมแีผนแมบททําใหการพิจารณางบประมาณในการสราง 

ส่ิงกอสรางคอนขางยากในการตัดสินใจ 
๓. งบประมาณบางรายการของบคงคลังสามารถอยูในรายจายประจําป   
๔. การใชจายเงินงบประมาณอาจมีปญหา  เพราะชวงเวลาการใชงบประมาณคงเหลือ 

ประมาณ ๒ เดือน อาจทําใหไมสามารถดําเนินการทันเวลา 
๕. มีการปรับปรุงสํานักงานคณะมากเกินไป  นาจะมกีารสรางหองเรียนเพิม่ขึ้น  เพราะ 

ขณะนี้มจีํานวนนักศึกษาเพิม่ขึ้นทําใหหองเรียนมีไมเพียงพอ 
๖. การนําเสนองบประมาณควรนําเสนอเปนกลุม 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณในกลุม A+ ใหสามารถดําเนินการได 
                       เนื่องจากเปนเรื่องเรงดวน สําหรับรายการอื่น ๆ ใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการ 
                       จัดกลุมและนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งตอไป 
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๑๖ 

วาระท่ี ๗ เร่ืองอื่น ๆ 
  ๗.๑ กรอบหนาท่ีของกรรมการยกรางขอบงัคับ ฯ 
                                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยปรึกษาทีป่ระชุมในเรื่อง อํานาจ ขอบเขตและหนาทีข่อง 
กรรมการยกรางขอบังคับ ฯ   
         นายกสภามหาวิทยาลัยรับไปดําเนนิการปรึกษากับประธานคณะกรรมการยกรางขอบังคับ ฯ 
หากมีปญหาในการปฏิบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยจะนํากลับเขามาปรึกษาในที่ประชุมอีกครั้งหนึง่ 
  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
  ๗.๒ กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
           กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอทราบความกาวหนาในการเลือกกรรมการสภาคณาจารย 
และขาราชการแทนอาจารยชนินทร  มหัทธนชัย ลาออก  และเรียนถามกรณีอาจารยสุชานาฏ  สิตานุรักษ 
ซ่ึงดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยไดดําเนนิการเลอืกแทน 
อาจารยสุชานาฏ  สิตานุรักษ หรือไม 
         เลขานุการไดรายงานวามหาวิทยาลัยไดดําเนนิการประกาศรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย 
และขาราชการแทนอาจารยชนินทร  มหัทธนชัยเรียบรอยแลว   ปรากฏวาไมมีผูมาสมัคร   สําหรับกรณีของ 
อาจารยสุชานาฏ  สิตานุรักษ  ขอตรวจสอบอีกครั้งและจะรายงานใหสภามหาวิทยาลยัในครั้งตอไป 
        มติท่ีประชมุ  ประชุมรับทราบ 
 
  ๗.๓ การประชุมสภามหาวทิยาลัย 
          การประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังตอไปวันศกุรที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
  ๗.๔ วาระระดมความคิด 
          กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอขอใหมีวาระระดมความคิดจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหมทุกครั้งที่มกีารประชุมสภามหาวิทยาลยั 
 
  ๗.๕ เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
          กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอขอใหกองเลขานุการสงเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ใหกับกรรมการลวงหนาอยางนอย ๓ วนั 
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๑๗ 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๑๐  น. 
 

        
  (นางสาวณัฐนันท  สุริยา) 
 

                                                                         
      (นางกนกวรรณ  พวงลังกา) 
           ผูบันทึกการประชุม         
                                                                                                      

                                                                                                
      (ผูชวยศาสตราจารยเสาวณี  ใจรักษ) 
             ผูตรวจรายงานการประชุม 
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